

**SỞ NỘI VỤ TỈNH GIA LAI**  
**BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15 /BTĐKT-NV2  
V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi  
đua, khen thưởng năm 2017; ký kết  
giao ước thi đua năm 2018

*Gia Lai, ngày 05 tháng 12 năm 2017*

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế thuộc các khối thi đua của tỉnh.

Để thực hiện thống nhất việc tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; ký kết giao ước thi đua năm 2018; Ban Thi đua - Khen thưởng hướng dẫn một số nội dung cơ bản, cụ thể như sau:

**A. VỀ NỘI DUNG TỔNG KẾT**

Các cụm, khối thi đua của tỉnh thực hiện tổng kết, đánh giá tập trung vào những nội dung chính như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào thi đua yêu nước của cụm, khối; các phong trào thi đua đã phát động trong cụm, khối; sự hưởng ứng của các đơn vị thành viên trong việc tham gia ký kết và phát động phong trào thi đua yêu nước đối với ngành, địa phương, đơn vị trên cơ sở những nội dung tham gia ký kết với cụm, khối thi đua và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua của cụm, khối theo các tiêu chí thi đua được quy định tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị thành viên trong cụm, khối thống nhất ký kết từ đầu năm.

Lưu ý: Phần này các đơn vị, địa phương đánh giá tổng hợp số liệu chung đối với toàn cụm, khối; không trình bày báo cáo theo cách dàn trải mang tính liệt kê chi tiết của từng đơn vị, địa phương (ví dụ: đánh giá chỉ tiêu về thu ngân sách thì chỉ nêu, trong năm 2017 cụm thi đua số 1 thu ngân sách đạt 300 tỷ (đạt 101% kế hoạch, tăng 20% so với năm 2016) hoặc giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn cụm là 3%. Hoặc đối với khối doanh nghiệp: Tổng doanh thu toàn khối là 30 tỷ, lợi nhuận là..., nộp thuế là ..., (tăng hay giảm so với năm 2016); đồng thời ghi chú (ở phần dưới) số liệu các đơn vị thực hiện ở những chỉ tiêu chính, hoặc có bảng phụ lục các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã thực hiện và có bảng tổng hợp chấm điểm của cụm, khối đối với từng đơn vị kèm theo.

- Đối với các phong trào thi đua theo chuyên đề do tỉnh phát động các cụm, khối đánh giá thành mục riêng về kết quả thực hiện phong trào thi đua, trọng tâm



là các phong trào: “*Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới*”; “*Gia Lai chung tay vì người nghèo*”; “*Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông*”, trong đó tổng hợp đánh giá kết quả đạt được trong toàn cụm, khối về thực hiện phong trào, các chỉ tiêu đạt được so với đăng ký thi đua.

- Kết quả tổng hợp khen thưởng cấp sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong đó phân tích khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được (khen thưởng thường xuyên) chiếm tỷ lệ (%); khen thưởng chuyên đề, đột xuất chiếm tỷ lệ (%); khen thưởng cho cá nhân là lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên chiếm tỷ lệ (%); cá nhân không phải là cán bộ lãnh đạo quản lý, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và công chức, viên chức không làm công tác quản lý chiếm tỷ lệ (%).

- Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

- Đánh giá vai trò của cụm trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó trong chỉ đạo, điều hành; sự phối hợp của các đơn vị thành viên trong hoạt động của cụm, khối thi đua.

III. Về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

VI. Những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm trong hoạt động của cụm, khối thi đua; kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

V. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của cụm, khối thi đua năm 2018.

\* **Lưu ý:** Các cụm, khối thi đua của tỉnh gửi nội dung tổng kết về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh) qua địa chỉ email: [vanthu.tdktgl@gmail.com](mailto:vanthu.tdktgl@gmail.com) trước 05 ngày tổ chức Hội nghị tổng kết. Thời gian hoàn thành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, ký kết giao ước thi đua của cụm, khối thi đua tỉnh trước 31 tháng 01 năm 2018.

## **B. VỀ BÌNH XÉT, KHEN THƯỞNG VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG**

Trong thời gian chờ ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh hướng dẫn việc bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng và trình các hình thức khen thưởng như sau:

### **I. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng hiện đang có hiệu lực thi hành**

Việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng thành tích năm 2017 và giai đoạn 2013-2017 thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện hành, cụ thể: Luật thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 91/2017/NĐ-CP), Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số

